



# TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*

6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

**Date:** November 03, 2024

## LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

**Chúng ta bước vào tháng 11 với niềm vui mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Linh Hồn, hướng về cuộc sống mai hậu trong niềm tin thác và hy vọng để động viên nhau sống tích cực năng động trong đời sống hiện tại. Trong sự liên kết hướng tới ngày Cung Hiến Thánh Đường, tôi xin được chia sẻ với quý Ông Bà Anh Chị Em đôi điều để chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo xứ và cho nhau trong tình gia đình giáo xứ.**

Trước hết chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta xây dựng một công trình tuyệt vời, đó là ngôi thánh đường theo mơ ước của nhiều thế hệ giáo hữu của giáo xứ và cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Seattle. **Một phần không thể thiếu được trong tổng công trình đó là Đài Đức Mẹ La Vang, mà hiện nay đã hoàn thành gần 80 phần trăm.** Truyền thống yêu mến Đức Mẹ La Vang là không

thể thiếu được đối với giáo hữu Việt Nam. Do đó, giáo xứ chúng ta muốn có Đài Đức Mẹ La Vang ở vị trí đặc biệt. Vị trí của Đài Đức Mẹ La Vang được đặt ở vị trí giữa nhà thờ và trung tâm Toma Thiện, và khi đi từ ngoài đường vào nhà thờ thì đài nằm ở bên trái. Vị trí này được cân nhắc trong sự thảo luận của Cha chánh xứ với Ban cố vấn xây dựng. Có những điểm tích cực để chúng tôi đi đến quyết định này:

1. Đài Đức Mẹ La Vang cần ở vị trí thuận tiện và đứng tách rời nhà thờ:

a. Trước hết đây được xem như là nơi cho các học sinh cầu nguyện, xem như là một phần của chương trình làm vườn cầu nguyện cho các em. Trước và sau khi học, các em có thể dành những giây phút để đến thăm, cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang. Từ trung tâm ra đến Đài không xa, và bảo đảm an toàn đi lại cũng như an toàn môi trường vì văn phòng trung tâm giáo lý ở gần, dễ quản lý và liên lạc.

b. Đây cũng là nơi thuận tiện cho những buổi quy tu hoặc thánh lễ ngoài trời vào những dịp đặc biệt trong năm và Đại Hội Đức Mẹ La Vang. Khu vực trước trung tâm cũng đủ chỗ lớn để che lều cho hơn cả 2000 người. Trong lúc đó xe cộ lưu thông chung quanh khu vực tập trung cũng tiện lợi và an toàn

c. Khu vực ở gần bức tường công đức là nơi dành cho Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, một điều không thể thiếu trong truyền thống đạo của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là quan thầy của giáo xứ. Cần có một nơi khang trang để kính nhớ các ngài trong sân nhà thờ. Vì thế Đài Đức Mẹ La Vang không đặt ở khu vực này.

d. Nếu đặt Đài Đức Mẹ La Vang tại khu vực ở sau sân khấu Hội Chợ Hè thì không phải phép. Vì mục đích tâm linh Đài cần được luôn đặt ở vị trí ưu tiên và không bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt vui chơi. Và vị trí đó cũng khá xa và vắng vẻ.

2. Năm nay chúng ta sẽ có những đặc san để chia sẻ niềm vui của Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường. Trước hết, **để giúp cho mọi người hiểu được ý nghĩa của các phần trong tân thánh đường cũng như tổng thể của công trình xây dựng, chúng ta sẽ có cuốn sách giúp hướng dẫn và giải thích.** Sách này được in và tặng các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo hữu và quan khách **trong dịp Lễ Cung Hiến.** Ngoài ra, giáo xứ sẽ thu thập thông tin và hình ảnh các tổ chức trong giáo xứ vào Lễ Cung Hiến và Làm Phép Đài Đức Mẹ La Vang và Cơ sở giáo xứ để ra **Đặc San chia sẻ niềm vui tạ ơn của gia đình giáo xứ, cũng như trình bày tiến trình xây dựng và phát triển cộng đồng và các thánh đường từ thời Cộng Đồng Công Giáo cho tới thời điểm giáo xứ xây tân thánh đường hiện tại kèm theo với các thông tin về nhân sự.** Đặc san này sẽ được phát hành vào dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Quý Ông Bà Anh Chị Em cũng có dịp ghé thăm Phòng Truyền Thống ở tầng hầm nhà thờ mới để xem, đọc, và cảm nhận được niềm vui và niềm hãnh diện về Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và Giáo Xứ Việt Nam chúng ta trong dịp Cung Hiến Thánh Đường sắp tới.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô.

  
Lm Gioakim Đào Xuân Thành

